



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

เทรนผู้ป่วย-แค้น 90

พบคนคิดโทษอีกทั้งคน ทั่วโลกยกฟงกว่า 5 ล้าน!

ทีมแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประสบความสำเร็จรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยพลาสมาของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จนผู้ป่วยที่รักษาด้วยพลาสมา มีความแข็งแรง ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันพลุ่สขดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

เหลื่อป่วย

☆ ต่อจากหน้า 1

และออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้ ถือเป็นผู้ป่วย รายแรกของภาคใต้ที่ใช้พลาสมารักษา "อนุทิน" ขึ้นนม ทิมแพทย์ที่ท่าสำเร้ง จัปตา 2 สัปดาห์ไม่พบผู้ป่วย ถือว่าไทยปลอดคยแต่ห้ามการคคก เฝยมีผู้ป่วยโควิด นอนรักษาตัวใน รพ.เหลือแค่ 9๐ คน ส่วนป่วยใหม่ พบราย ในสถานกักตัว สัปดาห์หน้าทดลองฉีดวัคซีน ในล้ง ด้านยอดผู้ป่วยทั่วโลกทะยานลึ่วไปกว่า 5 ล้าน คนแล้ว รัสเซีย-บราซิล-สหรัฐฯ ยังคยไม่หยุดใน รอบ 24 ชั่วโมง เกาหลีใต้เปิดโรงเรียน ส่วนญี่ปุ่น เริ่มทยอยเปิดเมือง นิวซีแลนด์ล้งลควันทำงาน

สถานการณ์โควิด-19 ในไทยในภาพรวมถือว่า ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยในวันที่ 20 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ขณะที่ผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลมี จำนวนแค่ 90 ราย

★ ป่วยเพิ่ม 1 รายในสถานกักตัว

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ติดสันติโมตรี ท่าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงสถานการณ์ การแพร่ระบาดในประเทศไทยว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ รายเป็นชายไทยอายุ 45 ปีอาชีพเป็นช่างที่ประเทศ บาห์เรน เดินทางกลับมาจากบาห์เรนเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ขณะพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่กทม. ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของรัฐ เป็นผู้ป่วยที่ไม่ แสดงอาการ แต่มาจากระบบการตรวจเชิงรุกของผู้ที่ เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นมาตรการที่เรวางไว้ อยู่แล้วทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 8,๐84 ราย หายป่วย สะสม 2,888 ราย อยู่ระหว่างรักษา 90 ราย ไม่มี ผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 56 ราย

★ ไทยตรวจเชื้อกว่า 3 แสนคนแล้ว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ข้อมูลวันที่ 15 พ.ค. ประเทศไทยตรวจเชื้อไปแล้ว 828,๐78 ตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1๕7 แห่งทั่วประเทศ หากเทียบการตรวจต่อ 1 ล้านประชากร ของเราอยู่ที่ 4,926 ต่อ 1 ล้าน ประชากร เหนือกว่าญี่ปุ่นและเวียดนาม สัดส่วน เมื่อตรวจ 100 คน จะพบ 0.92% อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขยังไม่พอใจตัวเลข สามแสนตัวอย่าง ต้องการตรวจให้ได้มากกว่านี้ ดังนั้น ใครที่มีความเสี่ยงขอให้เข้ารับการตรวจได้เลย

★ ฉีดวัคซีนในล้งสัปดาห์หน้า

โฆษกศบค.ยังกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการ วิจัยวัคซีนของประเทศไทยว่า ศูนย์วิจัยวัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดลองวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ชนิด mRNA ขณะนี้ประสบความสำเร็จ

ในการทดลองหนู และจะนำไปทดสอบกับลิงใน สัปดาห์หน้า โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการ ในเรื่องนี้เพื่อให้เราเป็นประเทศแรกๆที่ได้มีวัคซีนใช้ และเตรียมประสานการผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงาน ผลิตในสหรัฐอเมริกาที่แคนาดา เพื่อนำไปทดสอบ ในคน คาดการณ์ว่าจะใช้ได้ในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัท Yougov จากประเทศอังกฤษ ได้เผยแพร่ ผลสำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของ ประชาชนใน 6 ประเทศอาเซียน จำนวน 12,999 ตัวอย่างพบว่าประเทศไทยมีพฤติกรรมสวมหน้ากาก และล้างมือมากที่สุดใอาเซียน

★ ม.อ. ใช้พลาสมารักษาป่วยโควิด

วันเดียวกัน รศ.นพ.ศรัณยู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ทีมแพทย์ประสบความสำเร็จในการนำ พลาสมาของผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลที่รักษา หายแล้ว นำมารักษาผู้ป่วยที่อาการรุนแรง จนหายดี กลับบ้านได้ โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวมีอาการหนัก มีการใช้พลาสมา 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น 8-4 วันอาการผู้ป่วยรายนี้ดีขึ้นตามลำดับ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ หายใจเองได้ ค่าการ อักเสบจากเลือดผู้ป่วยลดลงพิจารณาให้ถอดเครื่อง ช่วยหายใจและอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ ถือเป็น ผู้ป่วยรายแรกของภาคใต้ที่ใช้พลาสมาของผู้ป่วย ที่หายจากโควิด-19

★ หวันคนกลับจาก 2 ปท.แพร่เชื้อ

อีกด้านที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวในการ แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า วันนีไทยมี ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 81 ราย เหลืออยู่โรงพยาบาล 90 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นคนไทยที่กลับ จากประเทศบาห์เรน วันนีจะมีคนไทยกลับจาก รัสเซีย บราซิลอีกประมาณ 400 ราย ซึ่งเป็นประเทศ ที่มีการติดเชื้อค่อนข้างสูง ดังนั้น ยังไม่ทราบว่าจะพบ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ดูแลหรือไม่ ส่วน เรื่องที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ประเมินความสำเร็จในการใช้พลาสมาของผู้ที่ หายป่วยโควิดมารักษาผู้ป่วยรายใหม่สำเร็จนั้นระดับ ภูมิคุ้มกันบุคคลไม่เท่ากัน จึงอยู่ที่แพทย์เป็นผู้พิจารณา การที่ มอ. หรือ รพ. อื่นๆจะเริ่มให้ใช้นั้น ก็จะเก็บ ข้อมูลว่าแต่ละ รพ.ที่มีการใช้พลาสมาได้ผลเป็น อย่างไร การเริ่มต้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การรวบรวม ข้อมูลก็ต้องติดตามต่อไป

★ เตรียมพร้อมข้อมูลหากระบาดรอบ 2

ขณะที่ นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงมีโรงพยาบาลในสังกัดดูแลประชาชน

ในประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาล จากส่วนอื่นอีก ทั้งของรัฐและเอกชน จึงมีแนวคิด ที่จะมีการทำแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลด้าน สาธารณสุข โดยมี 4 ภารกิจ ได้แก่ 1.ควบคุมโรค 2.ตรวจวินิจฉัย 3.ให้การรักษา และ 4.สนับสนุนด้าน ทรัพยากร ซึ่งต้องใช้การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ร่วมกัน หากมีการระบาดรอบ 2 ระบบจะสามารถ ทำงานได้รวดเร็วลดความซ้ำซ้อนและทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

★ ประชุมเรียนรู้ผู้โควิด

วันเดียวกัน ที่กรมอนามัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ค.2563 "ไทยรู้ ู้วิกฤติ" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่าง ประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางไกล "PPP & โอกาสในวิกฤติ" กับ ดร.อุ๋ จั๊ง กรรมการธิการสาธารณสุข มณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ดร.ฉอน วาซู ผอ.ศูนย์คลินิกรโรคติดต่อแห่งชาติ สิงคโปร์

★ ชีไทยดูแล-คุมโรคคล้ายจีน

นายอนุทินกล่าวว่า ประสพการณ์ของจีนมี มาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ที่คล้ายกับไทย ต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย ที่ ร่วมมือกันควบคุมป้องกันโรค จนทำให้สถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ลดลง ด้วยความเข้มแข็ง ของระบบสาธารณสุข ความสามารถในการตรวจแล็บ ทำให้มาถึงวันนี้ 1 หมื่นตัวอย่าง มีอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยคัดกรองทั่ว ประเทศ มีการรักษาฟรี มีระบบการคัดแยกผู้ป่วย ผู้สัมผัสสองมาดูแลอย่างดีโดยไม่ต้องมีการสร้าง โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ โดยใช้ความร่วมมือกัน ระหว่างโรงพยาบาล สถานศึกษา และ โรงแรมมีการ รักษาที่ดี วันนีไม่ต้องมาชี้ให้ใครเป็น ชีให้ใครตาย

★ ไม่พบป่วยถือว่าไทยปลอดคย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า นับจากนี้จะต้องปรับตัว ด้วชีชีวิตใหม่ด้วยความอดทน โดยมอบให้กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต รับไม่ต่อจากกรมควบคุมโรคและ กรมการแพทย์ แต่จะมัวแต่ควบคุม รักษา คัดกรอง โดยใช้มาตรการอย่างเข้มข้นตลอดไปได้ ต้องผ่อนปรน ให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพ ขอความร่วมมือต่อการผ่อนปรนระยะ 2 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากทุกครั้งที่อยู่จากบ้าน ใช้ช้อนกลาง ส่วนตัวและหมั่นล้างมือแต่ยังต้องไปอีก 2 สัปดาห์ ตามระยะพักตัวของโรค ขณะนี้คนที่จตุรทุกวัน ถ้า สถานการณ์ยังนิ่ง ก็พอจะพูดได้ว่าประเทศไทยมี ความปลอดคย เราเตรียมรับมือกับการระบาดเอาไว้ อย่างเข้มข้น ทั้งเราเองก็พื้นที่เคยขาดก็มีความพร้อม



ข่าวประจำวันพลุ่สบัติที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

มาก นพ.สุภม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณที่ค่อนข้างมากสำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด ทั้งความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเดินไปด้วยความพร้อม และมีความหวังว่าไทยจะมีวัคซีนใช้

★ **อนูทินร่วมยินดี “พลาสมา ม.อ.”**
ร.มว.สาธารณสุขกล่าวต่อว่า ส่วนความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในการใช้พลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด มารักษาผู้ป่วยรายใหม่สำเร็จ เป็นเรื่องที่น่ายินดีผลการรักษาช่วยให้คนไข้ที่อาการหนักมีอาการดีขึ้น ที่ผ่านมามาสถาบันบำราศนราดูรเคยนำพลาสมาจากผู้ป่วยคนไทยรายแรกซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่รักษาหายมาใช้ รักษาผู้ป่วยอาการหนัก 2 ราย แต่ไม่สำเร็จ อาจจะเพราะคนนั้นคนขับแท็กซี่ที่หายป่วยอีกทั้งผู้ป่วยที่รับพลาสมายังเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1 รายอายุมาก และเป็นวันโรคร่วมด้วย ส่วนอีกรายก็อาการหนัก และป่วยไข้เลือดออกร่วมด้วย แต่วันนี้เมื่อข้อมูลทางวิชาการมีมาก การแพทย์ไปได้ไกลก็ทำให้ ม.อ.นำพลาสมามารักษาผู้ป่วยสำเร็จ แต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นกรณีศึกษาอยู่

★ **ย้ำไทยตำรองยารักษาโควิด**
ด้าน นพ.สุภมกล่าวว่า ไทยมีการสำรองยาทุกชนิดที่มีการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 และปรับแนวทางการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาตัวสำคัญอย่างยาฟาวิพิราเวียร์ ก็ปรับให้ผู้ป่วยเร็วขึ้นจากเดิมที่อาการหนักแล้วค่อยให้ยา แต่ปัจจุบันให้ทันทีโดยไม่รอให้อาการรุนแรง ทำให้ปัจจุบันไทยไม่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเหลืออยู่ในโรงพยาบาล และช่วยลดเวลาในการนอนโรงพยาบาลจากเดิมต้องนอนโรงพยาบาล 2-3 เดือน ก็เหลือเฉลี่ย 14 วัน

★ **ชุดตรวจเอ็บบอดไม่มีในไทย**
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานพ.โพสค ดันคัม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. เปิดเผยถึงกรณีองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ID NOW ของบริษัทเอ็บบอด (Abbott) ที่ใช้ในการตรวจที่ทำเนียบขาวและกระจายไปตามโรงพยาบาลทั่วอเมริกา มีรายงานผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ คลาดเคลื่อนอย่างน้อย 15 ครั้งนั้น อย.ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ พบว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และไม่มีการนำเข้ามาผลิตจำหน่ายในไทย พบจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น

★ **นร.แลกเปลี่ยนตักถ้างถึงไทยแล้ว**
อีกด้านนายเชิดเกียรติ อัครการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าว

ถึงกรณีนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนชาวไทยตักถ้างในภูมิภาคละตินอเมริกา ที่ผ่านมาระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตของไทยในกรุงประเทศละตินอเมริกาช่วยเหลือนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนกลับถึงไทยแล้ว 84 คน ยังเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอเอฟเอสและโรตรีอีก 27 คนใน 5 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก 18 คน เปรู 5 คน โคลอมเบีย 3 คน ปานามา 3 คน และปารากวัย 3 คน สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งจะได้ติดตามสอบถามความเป็นอยู่และสร้างขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิดต่อไป

★ **จากต่างแดนทยอยกลับทั้งวัน**
ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เช้าจคค่า ยังมีคนไทยตักถ้างในต่างประเทศเดินทางกลับมาเริ่มจากเวลา 09.38 น. เป็นเที่ยวบินพิเศษจากกรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ นำนักเรียนไทยทุนแลกเปลี่ยนจากอาร์เจนตินา อุรุกวัย และบราซิล รวม 58 คน กลับมาและมี 1 คน มีไข้สูงและมีประวัติสัมผัสคนติดเชื้อโควิด-19 จึงนำส่งโรงพยาบาลในจ.สมุทรปราการ ที่เหลือไปกักตัวที่โรงแรมไบรท์ตันแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี ตามด้วยเวลา 18.26 น. คนไทยที่ตักถ้างในกรุงนิวยอร์ก ประเทศอินเดียและจากเมืองโกล์ดีเคิง จำนวน 35 คน กลับมาด้วยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI834 พบผู้โดยสารคนมีไข้สูง นำส่งโรงพยาบาลที่เหลือไปกักตัวที่โรงแรม ณ เมอ จ.สมุทรปราการ เวลา 19.05 น. เป็นคนไทยที่ตักถ้างในประเทศรัสเซีย อีกจำนวน 78 คน พาไปกักตัวที่โรงแรมไบรท์ตันแกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี และโรงแรมเมเวนทิก ด.วิฑู เพ็ญสุดท้ายเวลา 22.15 น. เป็นไฟลท์จากนครคิซนิย ประเทศออสเตรเลีย นำคนไทยที่ตักถ้างอยู่ในประเทศชิลี จำนวน 7 คน เดินทางกลับและไปกักตัวที่โรงแรมจินนามอน ด.วิภาวดีรังสิต

★ **ยะลาลุยตรวจจากกลุ่มเสี่ยง**
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศพ.สภ.รณาด์ใหม่พบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา สั่งการให้นายอาแซกาแซงสาธารณสุขอำเภอเยะหา นายเวสะการิยา แวโดยี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเยะหา นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงถูกกักตัว 14 วัน ภายในศูนย์ขั้วขวัญแผ่นดินและภายในโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว หมู่ 3 ต.บาโร๊ะ อ.เยะหา จำนวน 48 คน เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเจ้าหน้าที่เริ่มเก็บสัคคหลังตั้งเข้าคัรู้เพราะชุดที่เจ้าหน้าที่สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อมีความหนาและรัดกุม เมื่อทำงานไปสักระยะจะรู้สึกร้อน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานว่าไม่พบ

ผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 9 วัน ยอดผู้ป่วยสะสม 183 ราย รักษาหาย 124 ราย อยู่ระหว่างรักษา 7 ราย เสียชีวิต 2 ราย

★ **ผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ 5 ล้านราย**
สถานการณ์โคโรนาไวรัส “โควิด-19” ทั่วโลก เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งทะยานเกินระดับ 5 ล้านราย โดยอยู่ที่กว่า 5,004,186 ราย เสียชีวิตกว่า 3.25 แสนราย สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดของโลก อยู่ที่กว่า 1.57 ล้านราย ผู้เสียชีวิตใกล้ 9.4 หมื่นราย ตามด้วยรัสเซีย ผู้ติดเชื้อกว่า 3 แสนราย ผู้เสียชีวิตใกล้ 3,000 ราย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากอันดับ 3-5 ของโลก คือ สเปน เกือบ 2.8 แสนราย บราซิล กว่า 2.72 แสนราย และอังกฤษ ใกล้ 2.5 แสนราย ส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากอันดับ 2-5 ของโลก คือ อังกฤษ (กว่า 3.5 หมื่นราย) อิตาลี (กว่า 3.2 หมื่นราย) ฝรั่งเศส (กว่า 2.8 หมื่นราย) และสเปน (ใกล้ 2.8 หมื่นราย)

★ **ฝรั่งเศสป่วนละเมิดล็อกดาวน์**
ที่ฝรั่งเศส รัฐบาลได้ระดมกำลังตำรวจปราบจลาจล เข้าควบคุมพื้นที่ย่านอาร์ของแตร์ แถบชานกรุงปารีส เมื่อช่วงคืน 19 พ.ค. ตามเวลาที่ถั่งถึมิหลังเกิดความวุ่นวาย มีกลุ่มเยาวชนพากันละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองออกมาชุมนุมก่อเหตุจุดไฟเผารถยนต์ ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดตลอดทั้งคืน ความวุ่นวายเกิดขึ้นภายหลังวันร่ายหนึ่งอายุ 18 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นชื่อว่ารถจักรยานยนต์ชนรถตำรวจ แต่ฝ่ายตำรวจปฏิเสธข้อกล่าวหาและกำลังสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น ขณะที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1.8 แสนราย เสียชีวิตกว่า 2.8 หมื่นราย ส่วนอังกฤษ ผลกระทบหนักจากโควิด-19 ทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินแอร์บัส ไรลส์-รอยซ์ ประกาศลดพนักงานลงอย่างน้อย 9,000 ตำแหน่ง จากทั้งหมด 52,000 ตำแหน่ง ส่วนเนเธอร์แลนด์ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากตัวมีงค์ ถือเป็นผู้ป่วยรายแรก ทำให้ทางการต้องตรวจสอบเรื่องนี้ อย่างละเอียดเพิ่มเติม

★ **บราซิล-รัสเซีย คนตายพุ่ง**
ที่บราซิล ทางการประกาศเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ระบุดตลอดช่วง 24 ชั่วโมง มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 1,000 รายครั้งแรก โดยผู้เสียชีวิตมากถึง 1,179 ราย ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งประเทศแล้วเกือบ 1.8 หมื่นราย ส่วนผู้ติดเชื้อมากกว่า 2.72 แสนราย เช่นเดียวกับรัสเซีย พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ตลอดช่วง 24 ชั่วโมง จำนวน 185 ราย ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วประเทศใกล้ 3,000 ราย ผู้ติดเชื้อมากกว่า 3 แสนราย



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

เหลือป่วย ☆ *ต่อจากหน้า 14*

★ **สหรัฐฯตายเพิ่มกว่า 1.5 พันราย**
 สถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาตลอดช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,536 ราย ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นไปอีก 9.4 หมื่นราย ผู้ติดเชื้อมากกว่า 1.57 ล้านราย พรหมแดนสหรัฐฯกับแคนาดาและพรหมแดนสหรัฐฯติดกับเม็กซิโก ถูกขยายเวลาปิดออกไปอีก 1 เดือน หรือจนถึง 22 มิ.ย. โดยสหรัฐฯจะทบทวนสถานการณ์เปิดพรหมแดนหรือไม่ทุกๆ 1 เดือน ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วประเทศจนถึงช่วงกลางเดือน มิ.ย. อาจมากถึง ๓๘,๐๐๐ ราย ส่วนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ลงนามกับบริษัทผู้ผลิตยาและส่วนผสมยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19 บนแผ่นดินอเมริกาแล้ว มูลค่า ๘12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

★ **WHO ถูกกดดันหนัก**
 ขาดสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) ต่างเรียกร้องถึงองค์การอนามัยโลกให้จัดตั้งคณะทำงานอิสระขึ้นสอบสวนและจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องที่นำไปของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสหรัฐฯ ระบุว่าองค์การอนามัยโลกคือหุ่นเชิดของจีน ทั้งยังจะถอนสหรัฐฯจากสมาชิกองค์การอนามัยโลก ทำให้รัสเซียประณามสหรัฐฯกำลังพยายามทำลายหน่วยงานองค์การอนามัยโลก

★ **ป็นสี่บุกจับ โรงพยาบาลเลื่อน**
 ตำรวจฟิลิปปินส์บุกสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทางตะวันตกเฉียงเหนือกรุงมะนิลา หรือสถานทัพอากาศสตาร์กของสหรัฐฯเมื่อช่วงคืน 19 พ.ค. พบสถานที่ดังกล่าวถูกดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลเถื่อนขนาด 7 เตียง รับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าหน้าที่พบผู้ป่วยชายจีน 1 ราย กับชุดตรวจอาการติดเชื้อโควิด-19 ยี่ห้อผลิตจากประเทศจีนกว่า 200 ชุด คาดว่าโรงพยาบาลเถื่อนดังกล่าวถูกจัดตั้งไว้รองรับรักษาผู้ป่วยชายจีนที่เข้ามาทำธุรกิจก่อนการพ่นในฟิลิปปินส์ ขณะที่ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1.33 หมื่นราย ผู้เสียชีวิตมากถึง 850 ราย

★ **เกาหลีใต้เปิดชั้นเรียน**
 เกาหลีใต้เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. นักเรียนทั่วประเทศหลายแสนคนต่างพากันเข้าชั้นเรียนวันแรก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มด้านสาธารณสุขและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหลังทางการสั่งปิดสถานศึกษามานานกว่า 2 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19 "โควิด-19" ซึ่งเกาหลีใต้เพิ่งผ่านพ้นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่มาอันดับ 2 ของโลกรองจากจีนเมื่อช่วงเกือบ 2 เดือนก่อน ทั้งนี้ เหล่านักเรียนมัธยมเกาหลีใต้มีมากกว่า 440,000 คน ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ ๓,110 ราย ผู้เสียชีวิต 288 ราย

★ **ญี่ปุ่นค่อยๆเปิดเมือง**
 ทางด้านสถานการณ์ที่ญี่ปุ่น ทางการค่อยๆอนุญาตเปิดเมือง โดยเฉพาะร้านอาหารและบาร์ในกรุงโตเกียว ท่ามกลางมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ถูกคำทุกคนที่จะผ่านเข้าร้านต้องผ่านเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อและล้างมือ พร้อมถูกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนด้วยการจุดพลุดอกไม้กระดุมประชาชนให้ร่วมกันฟื้นฟูสถานการณ์โควิด-19 โดยทั่วประเทศญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากเกือบ 16,400 ราย ผู้เสียชีวิต 788 ราย

★ **นิวซีแลนด์เร่งลดวันทำงาน**
 นายกรัฐมนตรีชาตินิวซีแลนด์ริชาร์ด มาร์สัน ผู้นำนิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างพิจารณาลดวันทำงานเหลือสัปดาห์ละ 4 วัน ภายหลังจากยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในประเทศมีวันหยุดเพิ่มขึ้นและใช้ในช่วงวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในประเทศช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นิวซีแลนด์พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1,503 ราย ผู้เสียชีวิต 21 ราย

★ **กัมพูชาเริ่มเปิดประเทศ**
 รัฐบาลกัมพูชาประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามผู้คนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน อิตาลี เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และสหรัฐฯ โดยอนุญาตพลเมืองประเทศเหล่านั้นเดินทางเข้ากัมพูชาได้ตั้งแต่ 20 พ.ค. แต่ทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 ในห้วงเวลา 72 ชั่วโมง ทั้งต้องมีประกันสุขภาพราคา 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั้งต้องถูกกักตัวนาน 14 วัน หลังเดินทางเข้ากัมพูชา โดยกัมพูชาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 122 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต



ข่าวประจำวันพลุห้สบัติที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๐

ไทยศิริราช

จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัววิถีชีวิตใหม่รวมทั้งการบริหารการของโรงพยาบาลซึ่งล่าสุด โรงพยาบาลศิริราชได้สร้างต้นแบบนำร่องเปิดตัว "การให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด-19 เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม" ผู้ "ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช"



ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา พร้อมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิช, รศ.นพ.เชิดชัย นพหมณีจรัสเลิศ ร่วมอธิบายการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ของ รพ.ศิริราช.

โรงพยาบาลหากผู้ป่วยมีความจำเป็น ต้องมาพบแพทย์สามารถติดตาม ควบคุม คิวชำระเงิน และรับยา ทางไปรษณีย์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน SirirajConnect เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุดและลดความแออัดผ่านโครงการศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ภายใต้อาณัติ "พบหมอง่ายแค่ปลายนิ้ว" ที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์หมดกังวลเรื่องการเดินทางที่จะต้องมาโรงพยาบาล และลดความ

ศิริราช เปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว

เสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยที่ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์นี้ จะต้องเป็น

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องกรณีไม่สะดวกมาพบแพทย์ ทั้งนี้ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า รพ.ศิริราช นอกจากการให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยและป่วยจากโควิด-19 แล้ว รพ.ศิริราชยังให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดมา



ผู้ป่วยที่มีนัดหมายและมีอาการคงที่รักษาต่อเนื่องที่รพ.ศิริราช สามารถขอลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SirirajConnect หรือเป็นผู้ป่วยที่แพทย์คัด

พบแพทย์ตามปกติ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการโดยเฉลี่ย 8,000-10,000 คน ซึ่งเป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยที่ให้บริการที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และบุคลากร รวมทั้งสามารถให้บริการที่มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ รพ.ศิริราชจึงเปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ (OPD New Normal) ในภาวะผ่อนปรนโควิด-19 ที่ได้ออกแบบการให้บริการแบบใหม่ (Redesign) ทั้งการให้บริการพบแพทย์ทางไกลแก่ผู้ป่วย (Telemedicine) ที่มีนัดติดตามต่อเนื่องกับโรงพยาบาล สามารถพบแพทย์แบบออนไลน์และรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมา

ก่อนพบแพทย์ออนไลน์ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SirirajConnect พร้อมตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและลงทะเบียน SirirajConnect เพื่อใช้ในการส่งเอกสารรับรองสิทธิการเข้าพบแพทย์การรับคำแนะนำเรื่องยากกับเภสัชกร และการชำระเงินขั้นตอนที่ 2 ผู้ป่วยพบแพทย์ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลบนแอปพลิเคชัน Line โดยจะได้รับการติดต่อจากพยาบาลคลินิก 1 ครั้งเพื่อพบแพทย์ และพบเภสัชกรอีก 1 ครั้ง (ในกรณีที่แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย) เพื่อแนะนำการใช้ยาและยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน SirirajConnect ได้เช่นกัน ผู้รับบริการสามารถศึกษารายละเอียดการดาวน์โหลดและการใช้งานแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ทาง YouTube Channel "ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์" และหากมีข้อสงสัยสามารถศึกษารายการคำถาม-ตอบ ที่พบบ่อยผ่านทาง QR Code หรือ โทร. 0-2414-2000 กด 1.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สมช.ถกต่อ-ไม่ต่อฉุกเฉิน
ต้นมิ.ย.ปลดล็อกเฟส3
แพทย์มอ.ใช้พลาสติกฆ่าโควิดสำเร็จรายแรก
นายกฯลุยพบสมาคมธนาคารแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ปิ่นปัด “ร.10-พระราชินี” พระราชทานหมวก
ผ้าฝ้ายพระหัตถ์ “พระราชินี” แก่นายกรัฐมนตรี-ผู้
บัญชาการเหล่าทัพ-คณะแพทย์ สบค. ด้าน “เลขา
สมช.” นึกต่อหรือเลิก พ.ร.ก. ♦อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

สัมภาษณ์ □ ต่อจากหน้า 1

ลูกเงิน สก๊ต “โควิด-19” เข้มวางผ่อนล็อกดาวน์ เฟส 3 ต้น มิ.ย. “บิ๊กตุ๋” เดินสายพบสมาคมธนาคารไทย รับทราบข้อมูล-ฟังข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย สุดปลื้มแพทย์ ม.อ. สงขลา นำ “พลาสมา” ผู้หายป่วย “โควิด” รักษาผู้ติดเชื้ออาการรุนแรงจนหายกลับบ้านได้เป็นรายแรกของภาคใต้ “อนุทิน” ยกย่องทำสำเร็จ ขณะที่ สบค.เผย ไทยมีติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นเชฟกลับบ้านจากบาหลี แต่ไม่แสดงอาการ อึ้ง พบ “กองถ่าย” หละหลวมป้องกัน “ไปรษณีย์” เตรียมเปิดระบบเพิ่มใช้ใน “ราชการ-ออฟฟิศ-ขนส่งข้ามจังหวัด-สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ” ส่วนโพลต่างชาติระบุ คนไทยแชมป์ใส่หน้ากากฯ-ล้างมือมากสุดในอาเซียน ผังสมาคมศูนย์การค้า-สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชื่นชมรัฐบาล ชี้ควรมีเปิดร้านอาหารออกไปอีก 1 ชม.

○ ร.10พระราชทานหน้ากากฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานหน้ากากผ้าใส่พระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลทิพย์ นงนราพร จันทรีโอชา ภริยา พร้อมด้วย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. พล.อ.อ.มานัด วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ตลอด

จนคณะแพทย์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค.

○ สบค.พบป่วยเพิ่มราย

เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษก สบค. แถลงว่า ประเทศไทยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 1 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 3,034 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่ 56 ราย ส่วนผู้ที่รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วมีเพิ่ม 31 ราย ทำให้มีผู้ที่รับการรักษาหายแล้ว 2,888 ราย และมีผู้ที่ยังรับการรักษาใน รพ. 90 ราย

○ เป็นเชฟกลับบ้านบาหลีเรณ

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพเชฟในร้านอาหารไทย เดินทางกลับประเทศบาหลีเรณ มกถึงไทย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานกักกันโรคที่รัฐบาลกำหนดและเข้ารับการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยชายรายนี้ไม่มีอาการแต่ถูกพบจากระบบการติดตามตรวจสอบผู้กักตัวมาจากต่างประเทศเป็นระยะ ๆ

○ มาจากอินโดฯป่วยมากที่สุด

สำหรับสถิติจำนวนผู้ป่วยในสถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัดตั้งแต่เดือน ก.พ.-19 พ.ค.2563 พบว่ามี 101 ราย แบ่งเป็นสัญชาติไทย 98 เปอร์เซีย 1 สัญชาติอเมริกัน 1 เปอร์เซีย 1 สัญชาติอังกฤษ 1 เปอร์เซีย 1 โดยคนไทยที่กลับจากประเทศอินโดนีเซีย มี 137 ราย มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันมากที่สุด คือ 45 ราย ตามด้วยผู้ป่วยยืนยันที่กลับจากปากีสถาน 10 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 5 ราย สหรัฐ 5 ราย มาเลเซีย 3 ราย คาซัคสถาน 2 ราย อียิปต์ 2 ราย ส่วนผู้ที่กลับบ้านจากบาหลีเรณมี 238 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดคือ 1.กรุงเทพฯ 1,530 ราย 2.ภูเก็ต 225 ราย 3.นนทบุรี 158 ราย 4.ยะลา 125 ราย 5.สมุทรปราการ 115 ราย 6.ชลบุรี 86 ราย 7.ปัตตานี 79 ราย 8.สงขลา 44 ราย 9.เชียงใหม่ 41 ราย และ 10.ปทุมธานี 39 ราย

○ ลุยทดสอบวัคซีนในลิง

ประเด็นที่หลายคนใจฉะนี้ ในประเทศไทย วัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ศูนย์วัคซีนจุฬาฯ ศึกษา ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเมินความสำเร็จในการทดลองในหนูแล้ว สืบค้นที่นี้เตรียมทดสอบ

กับลิง ซึ่งคาดว่าจะได้ใช้ในปี 2564 ถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจสำหรับคนไทยและขอแสดงความชื่นชมให้นักวิทยาศาสตร์ของไทยที่ไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ

○ ไทยแชมป์ใส่หน้ากากฯ

นอกจากนี้ บริษัท YouGov ในประเทศอังกฤษ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ใน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย 12,999 ราย ระบุคนไทยมีพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยและการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสูงที่สุดในอาเซียน โดยพบว่าประชาชนในประเทศไทย 95 เปอร์เซ็น ใส่หน้ากากอนามัยในรอบ 7 วัน และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 89 เปอร์เซ็น

○ กองถ่ายหละหลวมป้องกัน

ตัวเลขการลงทะเบียนใน www.ไทยชนะ.com เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 19 พ.ค. มีร้านค้าลงทะเบียน 67,904 ร้าน ผู้ใช้งาน 5,077,978 คน ขณะที่ผลการตรวจกิจการ/กิจกรรม ประจำวันที่ 19 พ.ค. ตรวจทั้งสิ้น 17,588 กิจการ/กิจกรรม พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 5 กิจการ/กิจกรรม ซึ่งเราจะมีมาตรการตักเตือนแนะมา ตรวจซ้ำ ถ้ายังไม่ปรับปรุงจะนำไปสู่การปิดกิจการส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการแต่ไม่ครบ มี 1,863 กิจการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่าง 45.6 เปอร์เซ็น รองลงมาคือ จำนวนผู้ใช้บริการ 17.4 เปอร์เซ็น จุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ 15.2 เปอร์เซ็น สำหรับกิจการ/กิจกรรมที่อยู่ในข่ายมีมากที่สุดคือ ไทโรทัศน์ กองถ่าย 20 เปอร์เซ็น สถานออกกำลังกาย 16.5 เปอร์เซ็น ร้านตัดผม 13.9 เปอร์เซ็น ห้องสมุด 12.9 เปอร์เซ็น ส่วนผลการปฏิบัติการ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ด้านความมั่นคงในช่วงเคอร์ฟิว คืนวันที่ 1๑ พ.ค. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 20 พ.ค. มีผู้ออกนอกเคสถาน 301 คน ลดลงจากคืนก่อน 13 คน ขุนพล มิวตม 26 คน ลดลงจากคืนก่อน 11 คน ซึ่งการคุมสรา ยังเป็นการกระทำผิดที่มากที่สุด

○ แจงเก็บข้อมูล“ไทยชนะ”

เมื่อถามว่า เหตุใดแพลตฟอร์มไทยชนะ ต้องเก็บข้อมูลเชิงอินของประชาชนไว้ถึง 60 วัน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ ชุดข้อมูลว่า เราใช้ประโยชน์จากกรณีสาม นวยที่มีผู้ติดเชื้อถึง 4 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลา 14 วัน เมื่อรวมกันแล้วจะใช้เวลา 60 วัน หรือ 2 เดือน ทุกอย่างมีหลักการและเหตุผลทั้งสิ้น เมื่อถาม อีกว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ยังไม่ ด้รับการผ่อนปรนออกมาเคลื่อนไหว เช่น สาม นวย ร้านสะดวกซื้อ ไทย ทาง ศบค.มีข้อเสนอ นำ อย่างไร นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ไม่ ด้รับการผ่อนคลายขณะนี้ขอให้ปฏิบัติตาม มาตรการให้คัดแยกตัวและผู้ป่วยรายใหม่ยังอยู่ หลักเดียวเรื่อย ๆ ก็มีโอกาสจะได้รับการผ่อน คลายในระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป ขออย่าว่าใน ระหว่างนี้อ่าปล่อยเวลาผ่านไปเลย ๆ ฝากช่วย คิดมาตรการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ติดโรค

○ ต้นมีย.ย.คลายล็อกระยะ 3

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภา ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธาน คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการ บังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการ แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กล่าวว่า จากนี้จะ ประเมินผลก่อนที่จะนำไปสู่การพิจารณาผ่อน ปรนระยะที่ 3 โดยคาดว่าจะคณะกรรมการเฉพาะ กิจฯ จะประชุมในช่วงใกล้ครบเวลา 14 วันหลัง จากการผ่อนปรนระยะที่ 2 แล้ว ดังนั้น การผ่อน คลายมาตรการระยะที่ 3 อาจมีขึ้นช่วงต้นเดือน มิ.ย. อย่างไรก็ตามการจะผ่อนปรนมาตรการ ต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์เรื่องความ ปลอดภัยตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงต้องรับฟังความ เห็นจากกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย

○ 21พ.ค.ถกต่อ-เลิกพ.ร.ก.

พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการผ่อน คลายมาตรการระยะที่ 3 จะต้องพิจารณาควบคู่ กับการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 31 พ.ค. โดยจะต้องสอดคล้องกันด้วย สมช. จะมีประชุมในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 11.00 น. เพื่อพิจารณาว่าจะขยายเวลาการใช้

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีกหรือไม่ จากนั้นจะนำผลสรุป ในเบื้องต้นเสนอเข้าสู่ ศบค.ชุดใหญ่และคณะ รัฐมนตรีให้พิจารณา ทั้งการผ่อนปรนระยะที่ 3 และการขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อถามกรณีที่ผู้ ประกอบกิจการบางประเภท อาทิ นวดแผน โบราณ รวมถึงสถานบันเทิง ผับ บาร์ เรียกร้อง ให้มีผ่อนปรนด้วย ดร.รัฐสกลเห็นใจซึ่งได้มีรับฟัง และจะพิจารณาเพื่อหาแนวทางต่าง ๆ โดยปรับ รูปแบบให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงอยู่ ภายใต้หลักการที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดระบาด ระลอกใหม่ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีแนวทาง และปรับตัวการประกอบธุรกิจของตัวเองด้วย

○ คู่สืบท้าหลังผ่อนระยะ 2

ที่กรมอนามัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุขเป็น ประธานเปิดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “ไทยรัฐ วิถีคิด” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและ ต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อม ปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางไกลกับ ดร.อุ จิง กรมการสาธารณสุข มณฑลชานซี สาธารณรัฐ ประชาชนจีน และ ดร.ฉอนวาชู ผอ.ศูนย์คลินิก โรคติดต่อแห่งชาติ สิงคโปร์ นายอนุทิน กล่าว ช่วงหนึ่งว่า นับจากนี้จะต้องมีปรับตัววิถีชีวิต ใหม่ด้วยความอดทนเมื่อเราควบคุมโรคนี้น่าได้ ระยะหนึ่งเพราะความร่วมมือจากประชาชน และ ทุกฝ่ายที่ยกยอกความร่วมมือจากประชาชนต่อ ไปในการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ทั้งการเว้นระยะ ห่างระหว่างบุคคล สังคม การสวมหน้ากาก อนามัย หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ใช้

ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือ ซึ่งยังคงดู ไปอีก 2 สัปดาห์ตามระยะพักตัวของโรค ตอนนี้ คนก็จุดรูปทุกวันถ้าสถานการณ์ยังนิ่งก็พอจะพูด ได้ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย

○ ม.อ.ใช้พลาสมารักษากันใช้

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนความสำ เร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประสบความสำเร็จในการใช้ พลาสมา (ส่วนประกอบของเลือดที่ได้หลังจาก แยกส่วนของเม็ดเลือดแดง) ของผู้ที่หายป่วย โควิดมารักษาผู้ป่วยรายใหม่สำเร็จนั้น ก็เป็นเรื่องที่ น่ายินดีซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องรายงานไปที่กระทรวง สาธารณสุขแต่ทราบว่าผลการรักษาช่วยให้คนไข้ที่ อาการหนักมีอาการดีขึ้น ที่ผ่านมามาสถาบัน บำรุงรักษาโรคเขตนพลาสมาจากผู้ป่วยหายป่วย แรกซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่รักษาหายมาใช้รักษาผู้ ป่วยอาการหนัก 2 ราย แต่ไม่สำเร็จอาจจะเพราะ ตอนนั้นคนขับแท็กซี่ที่หายป่วยและอยู่ในอาการ ไม่แข็งแรง อีกทั้งผู้ป่วยที่รับพลาสมาเป็นผู้ป่วย อาการหนัก 1 รายอายุมาก และเป็นวัณโรคร่วม ด้วย ส่วนอีกรายที่อาการหนักและป่วยไข้เลือด ออกร่วมด้วย แต่วันนั้นเมื่อข้อมูลทางวิชาการมีมา การแพทย์ไปได้โลกก็ทำให้ ม.อ.นำพลาสมา มา รักษาผู้ป่วยสำเร็จแต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นกรณีศึกษาอยู่

○ สธ.ติดตามข้อมูลการรักษา

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า กรณีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประสบ ความสำเร็จในการใช้พลาสมาของผู้ที่หายป่วย โควิด-19 มารักษาผู้ป่วยรายใหม่สำเร็จนั้นถ้ามี ติดตามข่าวสารที่ผ่านมา จะมีขอให้คนหายป่วย โควิด มาบริจาคภายใน 60 วัน หลังจากรักษา โควิด-19 หายแล้วโดยบริจาคได้ที่สถานกาชาด ไทย หรือคลังเลือดใน รพ.แต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามระดับภูมิคุ้มกันบุคคลไม่เท่ากันจึงอยู่ที่แพทย์ เป็นผู้พิจารณา ดังนั้นการที่ ม.อ. หรือ รพ.อื่น ๆ จะเริ่มให้ใช้มัน ก็จะต้องเก็บข้อมูลว่าแต่ละรพ. ที่มีการ ใช้พลาสมาได้ผลเป็นอย่างไร การเริ่มต้นเป็น เรื่องที่ดีแต่การรวบรวมข้อมูลก็ต้องติดตามต่อไป

○ “ไทยชนะ”เปิดระบบเพิ่ม

ส่วน นพ.พลวรรธน์ วิฑูรลลิต ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงการให้แพลตฟอร์ม “ไทย ชนะ” ว่าขณะนี้คนไทยใช้ “ไทยชนะ” มากกว่า 5 ล้านคนแล้ว แต่ละวันมีผู้เข้าใช้ใหม่ เกือบ 2 ล้านคน มีการเช็คอินเช็คอินมากกว่า 4

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ล้านครั้ง มีร้านค้าลงทะเบียนมากกว่า ๘.๘ หมื่นร้านค้า การตอบรับระบบถือว่าดีมาก ขณะนี้พบ. มีข้อสรุปว่าให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำระบบไทยชนะเข้าไปใช้ด้วย รวมถึงกลุ่มออฟฟิศต่าง ๆ ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะข้ามจังหวัด ยังไม่รวมรถไฟเพราะอาจจะยาก นอกจากนี้การไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ อาทิ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้นจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนใน 1-2 วัน

๐ ต้นมีย.ย.คลายล็อกระยะ 3

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กล่าวว่า หลังจากมีผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 2 และจะประเมินผลก่อนที่จะนำไปสู่การพิจารณาผ่อนคลายระยะที่ 3 โดยคาดว่าจะคณะกรรมการเฉพาะกิจจะประชุมในช่วงใกล้ครบเวลา 14 วันหลังจากการผ่อนปรนระยะที่ 2 แล้ว ดังนั้นการผ่อนคลายนโยบายระยะที่ 3 อาจมีขึ้นช่วงต้นเดือนมิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม การจะผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กับเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นหลักคิดตั้งแต่เริ่มดำเนินการผ่อนปรนมาตรการรวมถึงต้องรองรับทั้งความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขประกอบกันด้วย

๐ “บิ๊กตู่” พบสมาคมธนาคารไทย

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.กลาโหม เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปพบกับสมาคม

ธนาคารไทย เพื่อรับทราบข้อมูลและรับฟังข้อเสนอต่าง ๆ จากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม โดย นายค.ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า เดินทางไปพบกับสมาคมธนาคารไทย ได้รับทราบข้อมูลและรับฟังข้อเสนอต่าง ๆ จากผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ซึ่งเป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์มาก ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อประเทศ และขอบคุณที่ได้แสดงออกถึงความตั้งใจและความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก และที่น้องประชาชนคนไทยในช่วงเวลานี้ ขอให้สถาบันของท่านมีความมั่นคง พร้อมช่วยกันดูแลและเดินหน้าประเทศไทยของเราให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีทั้งประเทศ

๐ ขงพิจารณาเปิดโรงเรียน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษา วุฒิสภาเสนอให้พิจารณาเปิดโรงเรียนในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีเสนอให้ ศบค. เป็นผู้พิจารณา ซึ่ง ศบค. ได้เสนอเรื่องให้ ศบค. ไปแล้ว อีกทั้ง ศบค. ก็กำลังศึกษากลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อมหรือศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนได้ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ เพราะการเปิดโรงเรียนจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก

๐ เนะปรับเวลาปิดร้านอาหาร

นายพพร วิฑูรชาติ ประธานสมาคมศูนย์การค้าไทยเปิดเผยในการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ มาตรการแบบใหม่ถูกใจประชาชน ว่าสมาคมฯขอขอให้ภาครัฐออกมาตรการหรือกฎเกณฑ์ในการนํ้ารับประทานอาหารเพื่อวันระยะห่างและเน้นความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้ชัดเจนโดยเฉพาะการจำกัดพื้นที่หรือจำนวนการนั่งในแต่ละโต๊ะ เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารต่างคิดหาวิธีกันเองโดยจัดให้นั่งโต๊ะละ 1 คน ทำให้พื้นที่การให้บริการลดลงเหลือแค่ 50% กระทั่งต่อคิวและขอลดขายของผู้ประกอบการอย่างมากอีกทั้งยังเกิดปัญหาในกรณีที่ถูกคํานํ้ารุมมาด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วถูกจับแยกซึ่งขัดกับความเป็นจริงจึงเสนอให้จัดโซนครอบครัวเพื่อให้บุคคลที่มาด้วยกันนั่งด้วยกัน ช่วงที่ผ่านมาทางสมาคมศูนย์การค้าจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ยื่นหนังสือไปยังรัฐบาล ขอขยับเวลาปิดให้บริการจากเวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น. เพื่อให้ร้านอาหาร

เตลีทีวีส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

มีเวลาชงมากขึ้นเพราะขณะนี้ปิดบริการเวลา 20.00 น. ร้านต้องหยุดขายตั้งแต่เวลา 19.00 น. เพื่อเตรียมเก็บกวาดล้างก่อนกลับบ้าน

○ ผบช.น. แจกของชาวบ้าน
ที่ บก.จร. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. พร้อม พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุ่มเกษมศร ผบ.ก.จร. รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ 600 ชุด จาก น.ส.กานดา วัฒนกิจสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พักอาศัยในชุมชนบ่อนไก่ 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนทะเลบ่อนไก่ ชุมชนบ่อเขียว ชุมชนกุหลาบแดง แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกษตร ผบช.น. ไปเป็นประธานมอบ ซึ่งยังได้มีการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเชื้อเป็นกรณีพิเศษ 3 หลังคาเรือนด้วย

○ พลาสมารักษาหายรายแรก
ที่ จ.สงขลา รศ.นพ.ศรัญญู ซูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงความสำเร็จที่ทางแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ ใช้พลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโควิด-19 ไปรักษาผู้ป่วยอาการวิกฤตจนหายได้เป็นปกติได้เป็นครั้งแรกของภาคใต้ว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเพศชายซึ่งทาง รพ.สงขลานครินทร์ ส่งทีมแพทย์และพยาบาลไปรับตัวผู้ป่วยมาจาก จ.นราธิวาสเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมามีอาการหนักปอดอักเสบรุนแรง ออกซิเจนในเลือด และค่าการหายใจแย่มาก เกิดเป็นอาการหายใจล้มเหลวและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หลังจากให้ยารักษา 3 วัน ผู้ป่วยไม่ดีขึ้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ รพ. ได้รับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วยที่รักษาหายเป็นคนแรกทางทีมแพทย์จึงตัดสินใจใช้พลาสมาที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ 600 ซีซี มารักษา โดยวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาทางเลือกและใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยการใช้ยาตามสูตรมาตรฐาน ซึ่งแพทย์ได้ให้พลาสมาไปทั้งหมด 2 โดส หรือครั้งละ 200 ซีซี ติดต่อกัน 2 ครั้ง ผลปรากฏว่าในระยะเวลา 3-4 วัน ผู้ป่วยดีขึ้นและสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ในวันที่ 4 หลังได้รับพลาสมาและพักฟื้นจนกระทั่งหายเป็นปกติ และสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้วเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ถือว่าเป็นครั้งแรกของภาคใต้ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาโดยการใช้พลาสมา

○ วินิจฉัย.รับเงินซื้อสินค้า
ที่ จ.นราธิวาส นายสกุลศักดิ์ มะดาโอ๊ะ อดีตนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าเสมต อ.สุไหงโก-ลก พร้อมกลุ่มเพื่อนปีลาได้มอบเงินสด 200,000 บาท ผ่าน นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก และได้รับร่วมกันแจกเงินสดคนละ 200 บาท ให้กับกลุ่มประชาชนที่ยึดอาชีพรับจ้างรับจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 1,000 คน ที่ได้เดินทางมาร่วมตัวกันบริเวณถนนหน้าสวนเร็นอรูม ทั้งนี้เงินที่ได้รับมอบทางกลุ่มมอบรับจ้างมอบให้แม่บ้านเข้าแถวต่อคิวไปซื้อสินค้าซึ่งฟ้าราลา ประหยัดด้านภัยโควิด-19 ที่ สอ.บด. บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นช่วยเหลือประชาชน

○ คณะสงฆ์ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ
ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มอบหมายพระมหาเวชยันต์ เวชยุโต เจ้าคณะอำเภอเสนา นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนผู้เปราะบางได้น้อย ผู้เจ็บป่วยติดเชื้อที่ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยจัดมอบครอบคลุมเขตพื้นที่ครบทั้ง 16 อำเภอตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

○ ขู่จับ-ปรับจริงไม่สวมแมสก์
ที่ จ.สุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า จากที่ร่วมกับนายจิตติ งามเนตร ป้องกันจังหวัดฯ นำกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารเข้าตรวจบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองฯ รวมทั้งประชาชนที่มั่วซั่วของหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่สวมหน้ากากอนามัยนั้น จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้คัดเตือนและขอร้องให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถ้าไม่สวมใส่จะดำเนินการตามกฎหมายทันที อย่างไรก็ตามจากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสู่คู่มือและถ่ายภาพผู้ที่ยังฝ่าฝืนเพื่อนำภาพถ่ายเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้า 10 ราย ที่ฝ่าฝืนจึงแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดคน พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดำเนินคดี

○ นายกเล็กสระบุรีช่วยคนจน
ที่ จ.สระบุรี บริเวณหน้าบ้านพักของ ดร.กาญจนาทิพย์เสวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี (ชอยวัดบ้านอ้อย) ต.ปากเพรียว อ.เมือง ดร.กาญจนาทิพย์ นำผู้บริหารฯ ตั้งโต๊ะแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ยึดอาชีพรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี รวม 42 วัน ประมาณ 370 คนท่ามกลางมาตรการคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ดร.กาญจนาทิพย์ กล่าวว่า การแจกถุงยังชีพครั้งนี้เป็นการรับส่วนตัว จัดซื้อ ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง นม และน้ำดื่ม จัดรวมเป็นถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ยึดอาชีพรับจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน มี ดร.วัลลภศิริจันทร์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมาธิการศาลองค์กรอิสระ เจ้าของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ อ.วิหารแดง นำทีมผู้ร่วมเปิดบริการให้ผู้รับถุงยังชีพเช่นกัน.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕



ติดอาวุธดิจิทัลให้ อสม.ป้องกันโควิด อนุทิน ขามวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ เอไอเอส นำโดย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมแถลงข่าว อสม.นักรบเสื้อเทา ตัดปีกดิจิทัล ด้านภัยโควิด-19 เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ช่วยให้ อสม.ทั่วไทยติดตาม คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 พร้อมมอบชิมอีโร่ ที่มาพร้อมประกันภัยโควิด ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

จับตาสมช.ประชุม 21 พค. เคาะพรรค. ลูกเงิน

เลขาย้ายยึดหลักสาธารณสุข พบติดเชื้อเพิ่มแค่ 1 ราย โพลล์ชี้ ไทยที่ 1 อาเซียน สวมหน้ากากฯ-ล้างมือ ตรวจหาโควิดทะลุ 3 แสน

สคบ.แถลงพบผู้ป่วยเพิ่มแค่ 1 ราย ในสถานกักตัวของรัฐ เป็นเชฟกลับจากบาหลีเรน เผยไทยตรวจหาเชื้อได้กว่า 3 แสนราย นำ“ญี่ปุ่น-เวียดนาม”คาดได้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี'64 หลัง“นายกฯ”สั่งเร่งวิจัย โพลล์พบคนไทยใช้หน้ากากอนามัย-ล้างมือมากสุดในอาเซียน ผลสำรวจกิจกรรม/กิจการพกกองถ่ายหลวม มาตรการป้องกันโดยเฉพาะเว้นระยะห่าง ความแออัด วอน ปชช.อดทนเคร่งครัดป้องกันเชื้อ เพื่อเข้าเฟส 3 จับตา 21 พฤษภาคม สมช.ประชุม ต่อไม่ต่อ พ.ร.ก. ลูกเงินฯ เลขฯสมช.ยันยึดมาตรการ สธ.เป็นหลักในการตัดสินใจ ก่อนชง สคบ.แล้วเข้าครม.เห็นชอบ

▶▶▶ ต่อ : พรรค. -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

พรก.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการแถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19

ติดเชื้อในสถานกักตัวรัฐกลับตปท.

โดยนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพเชฟที่ท่าอากาศยาน ในโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของรัฐที่ กทม. หลังเดินทางกลับมาจากบาหลีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เป็นผู้ป่วยไม่แสดงอาการ แต่มาจากระบบตรวจเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามมาตรฐานของรัฐ ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,034 ราย หายป่วยสะสม 2,888 ราย อยู่ระหว่างรักษา 90 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 56 ราย

ไทยรุกตรวจหาเชื้อกว่าแสนรายขึ้น

นอกจากนี้ ข้อมูลวันที่ 15 พฤษภาคม ไทยตรวจเชื้อไปแล้ว 328,073 ตัวอย่าง ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 167 แห่งทั่วประเทศ และหากเทียบการตรวจต่อ 1 ล้านประชากร ของเราอยู่ที่ 4,926 ต่อ 1 ล้านประชากร เหนือกว่าญี่ปุ่นและเวียดนาม โดยสัดส่วนเมื่อตรวจ 100 คน จะพบ 0.92% อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่พอใจตัวเลขสามแสนตัวอย่าง ต้องการตรวจให้ได้มากกว่านี้ ดังนั้น โครที่มีความเสี่ยงขอให้เข้ารับการตรวจได้เสีย

ป่วยในศูนย์กักตัว 101 ราย มาจากอินโด

โฆษก ศบค.กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม พบผู้ป่วยในสถานกักกันโรค 101 ราย เป็นชายมากกว่าหญิง สัญชาติไทย ร้อยละ 98 อเมริการ้อยละ 1 และอังกฤษ ร้อยละ 1 ผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศต้นทางคือ อินโดนีเซียมากที่สุดคือ ร้อยละ 64.36 ขณะที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 328,073 ตัวอย่าง มีผู้ติดเชื้อ 3,028 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.92

ไว้วัดจีนปี'64-ไทยใช้หน้ากากมากที่สุด

ส่วนความถี่หน้าการวิจัยวัดจีนของไทย นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ศูนย์วิจัยวัดจีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวัดจีนแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดลองวัดจีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ซึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จในการทดลอง และจะนำไปทดสอบกับถึงลำปาดหน้า โดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้เราเป็นประเทศแรกๆ ที่ได้มีวัดจีนใช้ และเตรียมประสานการผลิตวัคซีนชุดแรกกับโรงงานผลิตในสหรัฐกับแคนาดา เพื่อนำไปทดสอบในคน คาดว่าจะใช้ได้ปี 2564 นอกจากนี้ บริษัท Yougov จากอังกฤษ ได้เผยแพร่ผลสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนใน 6 ประเทศอาเซียน 12,999 ตัวอย่าง พบว่า ไทยมีพฤติกรรมสวมหน้ากากและล้างมือมากที่สุดในอาเซียน

กองถ่ายแชมป์หละหลวมมาตรการ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงตัวเลขการลงทะเบียนใน www.ไทยชนะ.com ว่า เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม มีร้านค้าลงทะเบียน 67,904 ร้าน จำนวนผู้ใช้งาน 5,077,978 คน ขณะที่ผลตรวจกิจการ/กิจกรรม ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม ทั้งสิ้น 17,588 กิจการ/กิจกรรม พบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 5 กิจการ/กิจกรรม ซึ่งเราจะมีมาตรการตักเตือน แนะนำ ตรวจซ้ำ ถ้ายังไม่ปรับปรุงจะนำไปสู่การปิดกิจการ ส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการแต่ไม่ครบ มี 1,863 กิจการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเว้นระยะห่าง 45.6% รองลงมาคือ จำนวนผู้ใช้บริการ 17.4% จุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ 15.2% สำหรับกิจการ/กิจกรรมที่อยู่ในข่ายนี้มากที่สุดคือ

กิจการ/กิจกรรมที่อยู่ในข่ายนี้มากที่สุดคือ ไทททัศน์ กองถ่าย 20% สถานออกกำลังกาย 16.5% ร้านตัดผม 13.9% ห้องสมุด 12.9%

ใช้เปรียบเทียบข้อมูลปชช.60วัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดแพลตฟอร์มไทยชนะ ต้องเก็บข้อมูลเช็คอินของประชาชนไว้ถึง 60 วัน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคให้ชุดข้อมูลว่า เราใช้ประกอบการประเมินสนามมวยที่มีผู้ติดเชื้อถึง 4 รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลา 14 วัน เมื่อรวมกันแล้วจะใช้เวลา 60 วัน หรือ 2 เดือน ทุกอย่างมีหลักการและเหตุผล ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกต ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แสดงอาการเพียง 20% อีก 80% ไม่แสดงอาการ เมื่อเทียบกับตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยที่มีอยู่ 3,034 ราย แสดงว่าเรามีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอีก 1.2 หมื่นรายหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คงไม่ใช่บัญญัติใครขงที่เอาตัวเลขมาเทียบเคียงง่ายๆ แบบนั้น เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนวณ ตอนนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการเท่าไรไม่ทราบ เพราะเราจะยึดตัวเลขผู้ป่วยที่มีการยืนยันและตัวเลขสะสม ส่วนกระบวนการคิดให้กระทรวงศึกษาเป็นผู้ใช้ข้อมูลดีกว่า แต่มันไม่ได้สรุปง่ายๆ ว่าเรามีป่วยแล้ว 1.2 หมื่นราย

ย้ายถนนข้ามมาตรการเพื่อเข้าเฟส3

ถามต่อว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนออกมาเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีแดง ศบค.มีข้อเสนออย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เป็นที่รับทราบว่าทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพ ศบค.คุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้ทุกแห่งทุกมุม และมาแบ่งการผ่อนคลายเป็นระยะต่างๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนคลายนขณะนี้ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการให้ดี และหากตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังอยู่หลักเดียวเรื่อยๆ ก็มีโอกาสจะได้รับการผ่อนคลายนระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป ขออภัยระหว่างนี้อาย่ปล่อยเวลา

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ผ่านไปเรื่อยๆ ผ่าช่วยคิดมาตรการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ติดโรค

สร.เก็บข้อมูลสกัดพลาสมารักษาโควิด

วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าวันนี้ไทยมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 31 คน เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 90 คน ส่วนรายใหม่ 1 คน เป็นคนไทยที่กลับจากบาเรนห์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม อยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ดูแล ก่อนพบว่าป่วยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ขณะที่วันที่ 20 พฤษภาคม มีคนไทยกลับจากรัสเซีย บราซิลอีกประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นประเทศที่ติดเชื้อค่อนข้างสูง ดังนั้นยังไม่ทราบว่าพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ดูแลหรือไม่

นพ.อนุพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ประสบความสำเร็จในการใช้พลาสมาของผู้ที่หายป่วยโควิด-19 มารักษาผู้ป่วยรายใหม่สำเร็จนั้น ถ้ามีการติดตามข่าวสารที่ผ่านมา จะมีการขอให้คนหายป่วยโควิด-19 มาบริจาคภายใน 60 วัน หลังจากรักษาโควิด-19 หายแล้ว โดยบริจาคได้ที่สภากาชาดไทยหรือคลังเลือดใน รพ.แต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม ระบุถึงภูมิคุ้มกันบุคคลไม่เท่ากัน จึง

อยู่ที่แพทย์เป็นผู้พิจารณา ดังนั้น การที่มอ.หรือ รพ.อื่นๆ จะเริ่มให้ใช้นั้นก็ จะเก็บข้อมูลว่าแต่ละรพ. ที่ใช้พลาสมา นั้นได้ผลเป็นอย่างไร การเริ่มต้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ยังคงรวบรวมข้อมูลต่อไป

ย้ำ'ไทยชนะ'ช่วยตามผู้ติดเชื้อระลอก 2

นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มี รพ.ในสังกัดดูแลประชาชนในประเทศจำนวนมาก และยังมีส่วนรพ.สังกัดอื่น อีกทั้งของรัฐและเอกชน ดังนั้น จึงมีแนวคิดทำแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณสุข โดยมี 4 ภารกิจได้แก่ 1.ควบคุมโรค 2.ตรวจวินิจฉัย 3.รักษา และ 4.สนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่งทั้ง 4 ภารกิจต้องใช้การเชื่อมโยงการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อใช้ประเมินผลให้วิเคราะห์สถานการณ์ ดังนั้น หากมีการระดมรอบ 2 ระบบจะทำงานได้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกุลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การสแกนคิวอาร์โค้ดในแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ในธุรกิจบริการ สีขาว สีเขียว เพื่อใช้เป็นข้อมูลสอบสวนโรค ค้นหาผู้ป่วยที่มีการระบาดระลอก 2 โดยข้อมูลนี้ทำได้ง่ายเพียงสแกนคิวอาร์โค้ด ระบบจะจดจำเบอร์โทรศัพท์ และบันทึกช่วงเวลาทำกิจกรรม หรือเข้าใช้บริการกิจการ แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขณะเดียวกันเป็นการประเมินร้านค้าและบริการด้วยว่าทำตามขั้นตอนกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ในเรื่องความสะอาดและระยะห่างทางสังคม ในการใช้พื้นที่ของบริการนั้นๆ โดยพบว่าสิ่งที่ฝ่าฝืนทำไม่ได้ครบส่วนใหญ่ของร้านค้า คือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มักลืมสแกนคิวอาร์โค้ดออก ซึ่งจุดนี้ มีมากถึงร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มาใช้บริการ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ยับยั้ง ปรับตัวตาม 'วิถีชีวิตใหม่'
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวหลังประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ว่า จากสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าต่อไปประชาชนจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นปกติและมีความปลอดภัยจากเดิม หรือที่ทุกคนเรียก "New Normal" ทั้งการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ สถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้ถือว่าดีขึ้นมาก ทั้งจำนวนตัวเลขผู้ป่วยที่ลดลง อัตราการรักษาหาย จนเหลือผู้ป่วยครองเตียงไม่มาก ในสถานพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนเรื่องงบประมาณด้านการพัฒนาวัคซีน กว่า 5,000 ล้านบาท และมีการสำรวจยาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหากสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยคงที่ไม่มีการคิดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่ ภายใน 2 สัปดาห์หรือ 14 วันนี้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ได้ในเฟสต่างๆ เพื่อให้การดำเนินชีวิตธุรกิจ กิจกรรมและกิจการกลับมาปกติ

เสียหายสูญจุดรูปให้สถานการณ์หนึ่ง
นายอนุทินยังขอความร่วมมือจากประชาชนต่อไปในการผ่อนปรนระยะที่ 2 ทั้งการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สังคม การสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และหมั่นล้างมือ ซึ่งต้องดูไป

อีก 2 สัปดาห์ ตามระยะพักตัวของโรค ตอนนี้ตนก็จุดรูปทุกวันถ้าสถานการณ์ยังไม่นิ่ง ก็พอจะพูดได้ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย ยืนยันว่า ในระบบสุขภาพได้เตรียมพร้อมรับการระบาดไว้เข้มข้น ทั้งยาเวชภัณฑ์

ลุ้นสมช.ถก 21 พค. ขยายพริก. ลูกเงิน
ด้าน พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า เวลา 11.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม สมช. กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้มีประกาศในทุกเขตท้องที่ที่ราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และขยายเวลาประกาศบังคับใช้ครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม โดยการพิจารณาของสมช. ไม่ได้ใช้โพลล์เป็นข้อตัดสิน แต่ใช้สถานการณ์โควิด-19 ด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ

ยึดมาตรการสธ. หลักสำคัญชี้ขาด
พล.อ. สมศักดิ์กล่าวต่อว่า ต้องเข้าใจก่อนว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นวันนี้ มีผลจากมาตรการต่างๆ เดือนที่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่ดีขึ้นวันนี้เป็นผลจากช่วงที่ผ่านมา ถ้าเราจะตัดสินใจทำอะไรเพื่อทำให้อาการดีขึ้น ต้องดูสถานการณ์หรือไม่ดีวันนี้เป็นตัวตัดสิน รวมถึงมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ทุกรายอย่างด้วย สำคัญต้องถามจากสาธารณสุขเป็นหลัก

"ผมให้ความสำคัญสาธารณสุขเป็นหลัก ถ้าต้องการเครื่องมือนี้ต่อไปก็โอเค หรือถ้าพ.ร.บ.โรคติดต่อทำได้อีกก็โอเค โดยการประชุมได้เชิญตัวแทนจากสาธารณสุขและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตาม ผลประชุมวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นแคมดี สมช. ต้องเข้าที่ประชุม สบค. ก่อนนำเข้าที่ประชุม ครม. แต่หากกรมเห็นเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่" เลขาฯ สมช. ระบุ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สมช.ถกวันนี้พรก.ฉก.เงิน สธ.เผย4เฟสจ่อเปิดม.ย.

กลืนทีปลิ้มหมึ้นล.
สะพัดหลังระยะ2
ป่วยเพิ่ม1-ไร้ตาย
วัคซีนได้ต้นปีหน้า

'อนุทิน'สต็อก'ฟาริฟราเวียร์'กว่า 5
แสนเม็ด เก็บพลาสมา รับคลาย
ล็อก ศบค.รอลุ้นตัวเลขติดเชื่อ
หลักเดียวได้ปลดระยะ 3

(อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลุ่สบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ต่อจากหน้า 1

พรก.ฉุกเฉิน

‘อนุทิน’หนุนไทยเร่งคิดวัคซีน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นองค์ปาฐก การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ ไทยรู้สู้โควิด PP&P: โอกาสในวิกฤตโควิด-19 ว่า สิ่งที่ยากในวันนี้คือ วัคซีน แต่ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ.ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมอบให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมกับวิจัยกับต่างประเทศ หรือการลงทุนกับสถาบันทางการศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

“หากเราไปตัวเปล่า ก็ไม่มีใครอยากคุยด้วย วันนี้เราไปด้วยความพร้อมไม่ขอเขา แต่ไปร่วมกับเขา เราก็หวังว่า นักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย สถาบันวัคซีนได้พยายามเข้าไปร่วมทำงานร่วมกัน จะเป็นความหวังว่ามีนักวิทยาศาสตร์ของไทย คิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ และ สธ.ให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง” นายอนุทินกล่าว

สต็อกฟาวิพิราเวียร์5แสนเม็ด

ต่อมา นายอนุทิน ได้ร่วมเสวนาทางการไกลกับ ดร.อยู่ จิ่ง กรรมการสาธารณสุข มณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ดร.มอน วาซู ผู้อำนวยการศูนย์คลินิกโรคติดต่อแห่งชาติ สิงคโปร์ หลังการประชุม นายอนุทินกล่าวว่า หากมาตรการรับมือโควิด-19 ทรานส์มิชชันใช้วิธีใกล้เคียงกันคือ ต้องเข้มข้นในมาตรการเว้นระยะห่าง ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไทยเริ่มคลายล็อกมาตรการต่างๆ ไปบ้างแล้ว แต่ต้องขอให้ประชาชนรักอนามัย เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือต่อไป จากประสบการณ์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข เรียนรู้ และปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาจากต้องนำเข้าเวชภัณฑ์ ต้องรอซื้อจากชาติอื่น กระทรวงสาธารณสุขของแพทย์พยาบาล วันนี้เราผลิตเอง มีอุปกรณ์สนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวก ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อำนวยความสะดวกกับทีมแพทย์ไทย ลดความเสี่ยงในการทำงาน

“ได้สั่งการให้ สธ.จัดหาฟาวิพิราเวียร์ สะสมไว้กว่า 5 แสนเม็ด แบ่งใช้ไปแล้วบ้าง แต่ก็เพียงพอต่อความต้องการ ยาตัวนี้มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนั้น ยังเก็บพลาสมาและยารชนิดต่างไว้ด้วย เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา ขณะที่ยา Remdesivir และ Chloroquine สั่งให้มาสต็อกไว้แล้วเช่นกัน แต่ไม่อยากให้ใครต้องเสียชีวิต เพราะไม่อยากเห็นการติดเชื้อเพิ่ม นอกจากนั้น ถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่ไม่ประมาท ได้ให้ทุกจังหวัดต้องมีโรงพยาบาลโควิด-19 เพื่อรับมือสถานการณ์ไม่คาดคิด หลังคลายล็อก” นายอนุทินกล่าว

สมช.ถกยึด‘ฉุกเฉิน’21พ.ค.

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เปิดเผยว่า หลังจากผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 2 ให้ดำเนินกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีผลทางเศรษฐกิจและสังคมได้ และจะประเมินผลก่อนนำไปสู่การผ่อนคลายระยะที่ 3 ต่อไป คาดว่าประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ช่วงใกล้ครบเวลา 14 วันหลังผ่อนคลาย ดังนั้นการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 อาจจะได้ช่วงต้นเดือน มิถุนายนนี้ การจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จะต้องพิจารณาให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการเศรษฐกิจ เป็นหลักคิดตั้งแต่เริ่มต้นในการผ่อนปรนมาตรการ และต้องรอฟังความเห็นจากทางกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกันด้วยส่วนคำถามการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 จะต้องพิจารณาควบคู่กับเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ จะต้องสอดคล้องกันด้วย สมช. จะประชุมวันที่ 21 พฤษภาคมนี้เวลา 11.00 น. จะขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ คาดว่าจะได้ผลสรุปเบื้องต้น จากนั้นจะเสนอตามขั้นตอนต่อไป โดยเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ และ ครม.พิจารณาต่อไป ทั้งการผ่อนปรนระยะที่ 3 และการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

จับันเท็ง-ฝับ-บาร์-นวด’ปรับตัว

พล.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผ่านมาตรการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 1. และ 2 พบว่าประชาชนมีความเคร่งครัดและให้ร่วมมือ ส่งผลให้ตัวเลขการติดเชื้อภายในประเทศ และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดได้ผลน่าพอใจ แต่สิ่งที่กังวลคือการติดเชื้อจากภายนอกประเทศ ต้องหามาตรการและแนวทางที่เหมาะสมมารองรับก่อนจะทยอยเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศ

เมื่อถามกรณีผู้ประกอบการบางประเภท อาทิ นวดแผนโบราณ รวมถึงสถานบันเทิง ฝับ บาร์ เรียกร้องขอให้ผ่อนปรนนั้น พล.อ.สมศักดิ์กล่าว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ว่า เห็นใจทุกกิจการกิจกรรม ตนรับฟังและจะพิจารณาเพื่อหาแนวทางต่างๆ โดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ และอยู่ภายใต้หลักการ จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้น เพราะจะมีผลทำให้การป้องกันลำบากมากขึ้น เรื่องนี้ผู้ประกอบการก็ต้องมีแนวทางและปรับตัวประกอบธุรกิจของตัวเองด้วย

ชัช.ค.ถึงคิวเปิด'ท่องเที่ยว'

ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นพ.ศันสน์ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เฉพาะการแก้ไขปัญหามาตราฐานของโรคโควิด-19 กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ เปิดเมือง ปลอดภัย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่ ว่า หากตัวเลขการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยลดลงและไม่เกิดการระบาดระลอก 2 คาดว่าธุรกิจจะเปิดครบ 4 เฟสในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะนี้กำลังติดตามผลกระทบจากพายุอำพัน และการเกิดฝนชุกต่อจากนี้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม อาจเกิดโรคประจำถิ่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ และต้องควบคุมเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ไม่ให้เกิดขึ้น ดังนั้นทางวิชาการยังจำเป็นกังวลในหลายเรื่อง จึงอยากให้ทบทวนการปลดล็อก เช่น ธุรกิจสีแดงอย่างสถานการบันเทิงต่างๆ ธุรกิจจอบอบนวด บาร์ เป็นต้น ขณะที่บางกลุ่มยังจำเป็นต้องเปิดในเดือนกรกฎาคม ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย ท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงกลุ่มที่มีความเปราะบางสูง เช่น เรือนจำ สถานสงเคราะห์ แรงงานต่างด้าว และวันหยุดหลายวันตามเทศกาลในครึ่งปีหลัง ควรใช้การหยุดแบบสลับเวลาหยุด หรือสลับการหยุดงาน เพราะโควิด-19 เกิดจากความเครียดที่มีการร่วมตัวกันมาก อยู่ในจุดที่การถ่ายเทจำกัด

'กสิษฐ์'ชี้เฟส2สะพัดหมื่นล.

นายกสิษฐ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "เปิดเมือง ปลอดภัย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่" ว่าจากการสำรวจหลังรัฐบาลปลดล็อกให้ธุรกิจเปิดให้บริการแล้ว 2 เฟส พบว่าประชาชนเริ่มออกมาใช้จ่ายมากขึ้น และยังระมัดระวังการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เบื้องต้นได้เพิ่มเงินสะพัดในระบบกว่า 1 หมื่นล้านบาทแล้ว หากการแพร่ระบาดไม่ได้เพิ่มขึ้นเชื่อว่าอีก 14 วันหลังเปิดเฟส 2 ก็จะมีเฟส 3 ให้กับธุรกิจที่เหลือที่ไม่มีความเสี่ยง ก็คงเหลือธุรกิจหรือบริการเปราะบางต่อการแพร่ระบาดของกลุ่มก้อนได้ง่าย เป็นเรื่อง

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกัน ธุรกิจที่เหลือหน่วยงานรัฐก็ทยอยเรียกมาหรือ หอการค้าไทยและพันธมิตรเอกชนจะเน้นสร้างความเข้าใจและเตรียมคู่มือให้ เพื่อให้มีแพลตฟอร์มการดูแลป้องกันเหมือนกับธุรกิจที่เปิดก่อนหน้านี้

"ส่วนตัวยังกังวลการกลับมาระบาดรอบ 2 แต่เชื่อว่าจะไม่รุนแรงและรัฐดูแลได้ เพราะคนเริ่มออกจากบ้านและพบปะกันมากขึ้น อยากให้หน่วยงานเอกชนและราชการขยายการทำงานที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) ไปอีก 1 เดือน เพราะขณะนั้นน่าจะปลดล็อกธุรกิจส่วนใหญ่และเริ่มเดินทางระหว่างประเทศแล้ว อาจทำให้การแพร่เชื้อกลับมาอีกครั้ง ผมได้พูดคุยกับหลายองค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำของไทย 10 กว่าแห่ง ยืนยันว่า จะยังมาตรการเวิร์กฟรอมโฮม 50-80% หรือถึงสิ้นเดือนมิถุนายน" นายกสิษฐ์กล่าว

เร่งช่วยเหลือเอ็มอีกู้เงินไม่ได้

นายกสิษฐ์กล่าวว่า หอการค้าไทยกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องของเอสเอ็มอี ได้เข้าพบธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา หอการค้าไทยกำลังให้หอการค้าทั่วประเทศและสมาคมการค้ารวบรวมปัญหาว่าเพราะเหตุใดจึงเข้าถึงแหล่งเงินกู้ไม่ได้ ทั้งที่ ธปท.จัดทำช่องทางสินเชื่อ (สินเชื่อคอกเบี้ยต่ำ) วงเงิน 4-5 แสนล้านบาท ส่วนที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นเรื่องดีช่วยลดต้นทุนธุรกิจและเพิ่มเงินใช้จ่ายของประชาชน คลายล็อกธุรกิจมาเปิดบริการ มีเงินเสริมสภาพคล่องธุรกิจจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นจริง จะช่วยลดปัญหาการว่างงานหรือตกงาน เดิมประเมินธุรกิจปิดชั่วคราวจะกระทบต่อแรงงานสูงถึง 7 ล้านคน ให้ลดลงได้มาก หอการค้าไทยจะเป็นตัวกลางจัดตลาดหาแรงงาน จัดจับคู่มายังกับลูกค้าได้บริษัทที่ปรึกษาในสหรัฐอเมริกาดำเนินการ คาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้า

เร่งประสาน'พลัง3แคว'

นายกสิษฐ์กล่าวถึงโครงการเปิดเมืองปลอดภัยว่า เป็นโครงการที่หอการค้าไทย ในฐานะตัวแทนภาคเอกชนกับกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกำหนดมาตรการของสถานประกอบการแต่ละประเภท ร่วมจัดกระบวนการกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสม แบ่งกลุ่มกิจการการค้าเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.สีขาว สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ำและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.สีเขียว สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงปานกลาง 3.สีเหลือง สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง และ 4.สีแดง สถานประกอบการความเสี่ยงสูง รวม

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๘)

ถึงการกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของสถานประกอบการ มีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือสำหรับสถานประกอบการ มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติพื้นฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการปลอดภัย และคล่องตัว พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวิถีใหม่ (New Normal) พัฒนาจากแนวคิดคนไทยร่วมกันแคร์ ประสานพลัง 3 แคร์ ได้แก่ 1.ร้านค้าแคร์ สร้างเครือข่ายของร้านค้าที่มีความห่วงใย ใส่ใจในบริการปลอดภัย และจะให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งรวบรวมตัวอย่างและนวัตกรรมดี ๆ เพื่อนำมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 2.ลูกค้าแคร์ จะเปิดช่องทางสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงร้านค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ 3.สังคมแคร์ คือสังคมที่มีความสุขและมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้แนวคิดของวิถีชีวิตแบบใหม่ นิว นอร์มอล ที่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและวิถีชีวิตของคนในสังคม รวมถึงโมเดลธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ติดเชื้อใหม่ 10 ผู้รพ.รักษา 90 คน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นผู้ป่วยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ รวมผู้ป่วยสะสม 3,034 ราย หายป่วยเพิ่ม 31 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,888 ราย นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 90 รายเป็นตัวเลขต่ำกว่าร้อยละแล้ว ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมครั้งที่ 56 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 45 ปี อาชีพเชฟร้านอาหารไทย เดินทางกลับจากบาร์เรน ถึงไทยวันที่ 15 พฤษภาคม เข้าพักที่สถานกักกันของภาครัฐในกรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อวันที่ 18 พฤษภาคม ไม่มีอาการป่วยเลย ทำให้ขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพมหานคร 17 ราย (อ่านรายละเอียด น.2)

เผยยอดตรวจหาเชื้อ 3.2 แสน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับสถิติผู้ป่วยติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐ พบผู้ป่วย 101 ราย อันดับ 1 คือ อินโดนีเซีย รองลงมาปากีสถาน คาซัคสถาน มาเลเซีย ยูเออี อียิปต์ อังกฤษ จีน เป็นต้น ส่วนบาทเรณมีคนเดินทางกลับเข้าประเทศ 238 คน ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย รวมวันนี้ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 2 ราย จังหวัดรับรักษา ได้แก่ จ.สงขลา 19 ราย จ.สุลต 18 ราย กรุงเทพมหานคร 17 ราย จ.ปัตตานี 12 ราย จ.ยะลา 8 ราย จ.ชลบุรี 17 ราย จ.นราธิวาส 6 ราย จ.กระบี่ 3 ราย และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 101 ราย ส่วนการตรวจหาเชื้อปฏิบัติกร โควิด-19 (แล็บ) โดย

ข้อมูลตัวเลข ณ วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าขณะในประเทศไทย ตรวจไปแล้ว 328,073 ตัวอย่าง ส่วนห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 167 แห่งทั่วประเทศ สำหรับการตรวจต่อประชากร 1 ล้านคนนั้น พบว่าประเทศไทย ตรวจ 4,926 รายต่อ 1 ล้านประชากร ถือว่าของไทยเหนือกว่าเวียดนาม ญี่ปุ่น ส่วนอิตาลี สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ มาเลเซีย มีจำนวนการตรวจสูงกว่า เมื่อดูจำนวนการส่งตรวจ ประเทศไทย ส่งตรวจ 100 คน พบ 0.92% หรือประมาณ 1 คน แต่ของอิตาลี พบ 7.63% ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขว่า ตัวเลขจำนวนตัวอย่างเพียงเท่านี้ยังไม่พอใจ ต้องตรวจให้ได้มากกว่านี้ ดังนั้นประชาชนที่คิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถขอตรวจเชื้อได้เลย

ปลีวัคซีนไทยคาดได้ใช้ปี 64

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับข่าววัคซีนป้องกันโควิด-19 คนไทยทำเอง คาดว่าจะได้ใช้ช่วงปีหน้า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทดสอบในสัตว์ ผ่านทางทดสอบในหนูและเตรียมใช้กับลิงในสัปดาห์หน้า วัคซีนชนิด mRNA ทางศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมวิทยาศาสตร์การ ต้องดีใจกับคนไทย ชื่นชมนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า บริษัท YouGov ประเทศอังกฤษ เปิดเผยพฤติกรรมกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน 6 ประเทศกลุ่มอาเซียน คือ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย กลุ่มจำนวนตัวอย่าง 12,999 ราย พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน มีคนไทยถึง 95% บอกว่าใส่หน้ากากอนามัยบ่อยและบ่อยที่สุดในรอบ 7 วันที่ผ่านมาและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 89% สิงคโปร์มีเพียง 66% เท่านั้นที่ตอบว่าใส่หน้ากากอนามัยบ่อยๆ และเพียง 68% ตอบว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ใช้ไทยชนะ 5 ล้าน-กทม.แชมป์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สรูปการใช้งาน www.ไทยชนะ.com ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ภาพรวมการใช้งาน ยอดสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ จำนวนร้านลงทะเบียน 67,904 ร้าน จำนวนผู้ใช้งานลงทะเบียน 5,077,978 ราย จำนวนการเข้าใช้งาน เช็กอิน 8,584,803 ราย เช็กเอาท์ 6,359,921 ราย ประเมินร้านค้า ไปประมาณ 3,984,641 เวลาเกิดโรคขึ้นหาชุดข้อมูลของแต่ละคนมีความสำคัญอย่างยิ่ง และลดค่าใช้จ่าย แรกๆ เข้าระบบอาจจะยุ่งยาก แต่อีกสักระยะจะคุ้นเคย สำหรับจังหวัดผู้ให้บริการลงทะเบียนร้านค้าสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เชียงใหม่ ส่วนประเภทกิจการผู้ให้บริการลงทะเบียนร้านค้าสูงสุด คือ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร รองลงมา ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ และอันดับที่ 3 ซูเปอร์มาร์เก็ต

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๘)

ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ค้าส่ง เป็นต้น อยากให้ผู้บริหารของร้านสะดวกซื้อ หรือร้านต่างๆ ช่วยกันลงทะเบียนให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้มีระบบป้องกันประชาชนอย่างเข้มแข็ง ควบคุมมีความห่วงใย เนื่องจากบางร้านมีความแออัด อยากให้ขอความร่วมมือ ช่วยกันตรงนี้

ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ปฏิบัติตามกฎ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับการตรวจตามมาตรการผ่อนคลายเป็นชุดตรวจรวม 90 ชุด ชุดตรวจทั่วไป 2,081 ชุด และชุดตรวจส่วนกลาง 148 ชุด จะกระจายลงพื้นที่ตรวจกิจการและกิจการต่างๆ ทั่วประเทศ ผลการตรวจ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม ตรวจ 17,588 ร้าน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 5 ร้าน กรณีไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตักเตือน แนะนำ ตรวจซ้ำ หากยังไม่ปฏิบัติตามก็จะปิดกิจการ ส่วนปฏิบัติตามครบ 1,863 ร้าน อาทิ ไทรทัศน์ กองถ่าย สถานที่ออกกำลังกาย ร้านตัดผม ห้องสมุด อย่างไรก็ตาม ขอให้ช่วยกันเพื่อจะได้ไปในระยะที่ 3 และ 4

เก็บข้อมูลไทยชนะ60วันคุมเชื้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวตอบคำถามถึงการสแกนคิวอาร์โค้ดเข้า www.ไทยชนะ.com เหตุใดจึงต้องสแกนทั้งก่อนเข้าห้างสรรพสินค้าและร้านค้าย่อยภายในว่า ต้องให้สแกนหลายครั้ง เนื่องจากห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่งจนได้เป็นหลักหมื่น ถ้ามีคนหนึ่งคนติดเชื้อ จะเรียกเฉพาะคนที่อยู่ในร้านย่อยต่างๆ ที่คนติดเชื้อเข้าไปเท่านั้น ไม่ต้องเรียกคนทั้ง 1 หมื่นคนเข้ามาตรวจ นี่คือความสำคัญของการเช็กอินเข้าร้านย่อย เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นมาให้ทุกคนได้ประโยชน์ เมื่อถามว่า กรณีร้านค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนกับ www.ไทยชนะ.com จะมีความผิดหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อยากจะขอความร่วมมือร้านค้าทุกร้านเข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้เป็นประโยชน์ต่อร้านค้า ผู้รับบริการ และสังคม

เมื่อถามว่า เหตุใดต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการนานถึง 60 วัน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้ชุดข้อมูลว่าจะนำข้อมูลมาใช้เพื่อติดตามสถานการณ์ย้อนหลัง ใช้ประกอบการณ์ที่เคยมีมาก่อน คือกรณีสนามมวย เราจะมีการติดตามทั้งหมด 4 วัน วันละ 14 วัน จึงต้องวางระยะเวลาไว้ถึง 2 เดือน ตัวเลขเหล่านี้มีหลักการและเหตุผลทั้งสิ้น

แจ้ง1.2หมื่นไม่แสดงอาการ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวตอบคำถามจากชุดข้อมูลที่ระบุว่า มีคนเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ที่รับเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วแสดงอาการ ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์รับเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ เมื่อมาเทียบกับยอดติดเชื้อสะสมของไทยมีผู้ติดเชื้อ 3,034 คน เท่ากับว่าคนไทยอาจจะมีคนติดเชื้อแล้วไม่รู้ตัวประมาณ

(อ่านต่อหน้า 9)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๙)

ต่อจากหน้า 8

พรก.อุกฉิน

12,000 คนหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คงไม่ใช่เป็นตัวเลขเทียบเคียงบัญญัติใครอย่างเช่นนี้ แต่ต้องนำปัจจัยต่างๆ มาคำนวณ ตามรายงานมีผู้ติดเชื้อ 3,034 คน แต่คนที่ติดเชื้อก็ทยอยหายแล้ว ดังนั้น คนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการก็น่าจะหายด้วย เพราะระยะเวลาการฟักตัวอยู่ที่ 14 วัน ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะมีเท่าใดต้องได้รับข้อมูลจากนักระบาดวิทยา และภาคคลินิก จะนำมาชี้แจงต่อไปอย่างไรก็ตาม ยังใช้ตัวเลขยืนยันจำนวนคนติดเชื้อรายวัน และจำนวนสะสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้รับข้อมูลตัวเลขจาก สอ.เท่านั้น

ติดเชื้อหลักเดียวจบลดระยะ3

นพ.ทวีศิลป์กล่าวตอบคำถามถึงกรณีที่มีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเริ่มออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลปลดล็อกประเภทกิจการ ศบค.จะมีข้อเสนอแนะกลุ่มกิจการที่ยังไม่ได้รับการปลดล็อกอย่างไรว่า เข้าใจว่าทุกคนต้องห่วงสุขภาพ ศบค.ได้หารือในรายละเอียดจากชุดข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ ถ้ากิจการของทางยังไม่ได้รับการปลดล็อก อย่างน้อยก็เป็นผู้ใช้บริการในกิจการอื่นๆ ขอให้ปฏิบัติตามอย่างดี เพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัย ให้ได้ไปต่อในระยะที่ 3 หากเป็นกิจการที่อยู่ในการปลดล็อกระยะที่ 3 และหากตัวเลขยังเป็นหลักเดียวไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสได้รับการผ่อนคลายอยู่ สิ่งสำคัญคือระยะเวลาตอนนั้นต้องไม่ผ่านไปเลย ผ่ากช่วยคิดและช่วยดูว่าตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาตรวจ ระหว่างรอก็อาจจะไปเดินดูกิจการอื่นๆ แล้วนำมาวางแผน หรือปรับหาวิธีป้องกันก่อนกิจการตัวเองถูกปลดล็อก เช่น ดับบาร์ อาจจะมินิวัดกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้บริการให้มีความมั่นใจว่าจะไม่ติดโรค ทั้งนี้ต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่

เผยจะมีแอปพม่าเป็นระยะ

นพ.บัญชา ค้าของ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่าสถานการณ์ช่วงก่อนหน้านี้เคยพบโรคไข้หวัดใหญ่สเปนระบาด มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 40 ล้านคน ขณะนี้เป็นช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในยุคใหม่เป็นยุคดิจิทัล มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่น และเราก็ไม่อยากเห็นการเสียชีวิตของโลกในช่วงโควิด-19 ในหลัก 40 ล้านคน เหมือนไข้หวัดใหญ่สเปน “วันนี้อะไรต้องเร็ว อะไรต้องเยาะ จะต้องจัดการยังไงให้อยู่หมัดอยู่มีอากายใต้เทคโนโลยีสูง จะต้องใช้แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันมารองรับในการควบคุมจัดการดูแลรักษาโรค ไปจนถึงมาตรการผ่อนปรนของผู้ประกอบการ ดังนั้น

แอปพต่างๆ จะมีมาเป็นระยะ” นพ.บัญชากล่าว นพ.เดวิด สรร นามวาท กอระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แอปพหมีขณะนี้ โดยประสานงานกับแพลตฟอร์มไทยชนะ ดำเนินการโดย ศบค.เป็นแอปพที่เกิดจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ด้านความปลอดภัยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาดูแลกำกับ ในส่วนระบบการระบุตัวคนจะถูกเก็บรักษาเพื่อใช้ในการสอบสวนโรคในประวัติการเดินทาง การใช้แอปพหมีขณะนี้ จะช่วยในการบันทึกการเดินทางและในวันนี้อาจจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมากว่า “เมื่อ 5 วันก่อน มีผู้ป่วยยืนยันเดินทางทับเส้นทางกับหรือใกล้กันในระยะที่แอปพบันทึกไว้” แต่จะไม่มีการระบุตัวตนของผู้ป่วย หลังจากนั้นก็จะมีคำเตือนขึ้นมา เช่น การแนะนำให้กักกันตัวเองที่บ้าน การเข้าตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเอง เพื่อลดการชกัประวัติคัดกรองภายในโรงพยาบาล ลดการใช้เวลาในการชกัถามข้อมูล รongรับมาตรการผ่อนคลายนะยะต่างๆ จะมีผู้คนเดินทางมากขึ้น

อย.แจงชุดตรวจไทยไม่นำเข้า

นพ.ไพศาล ดันคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า กรณีองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ออกมาแจ้งเตือนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ID NOW ของบริษัทแอบบอตต์ (Abbott) ใช้ตรวจที่ทำเนียบขาว และกระจายไปตามโรงพยาบาลทั่วอเมริกา มีรายงานผลการตรวจไม่แม่นยำ คลาดเคลื่อนอย่างน้อย 15 ครั้งนั้น อย.ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ พบว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีการนำเข้าผลิตกันเข้ามาในไทยแต่อย่างใด พบจำหน่าย

ให้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายในประเทศอื่น

กทม.ถกรระบบขนส่งรับมือ

ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จากการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (เอ็มอาร์ที) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ร่วมประชุมในประชุม ทุกหน่วยงานได้นำเสนอมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากการแพร่ระบาดของโรค พบว่าทุกภาคส่วนมีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างชัดเจน และมีผู้อ่อนปรน เริ่มมีผู้ใช้โดยสารมากขึ้น ทุกหน่วยงานได้เพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารโดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เป็นสำคัญ รวมทั้งการจัดจุดคัดกรอง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ และใช้ระบบการจ่ายเงินออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเอกชน หน่วยงานที่ดูแล ได้ขอให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดมาตรการเว้นระยะห่าง การเพิ่มเที่ยวเดินรถหรือเรือ และการดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบขนส่งขอให้เหลื่อมเวลา

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศมาตรการผ่อนปรนโดยหน่วยงานภาครัฐ พบว่าการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเว้นระยะห่าง ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร จากการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานเห็นว่า มาตรการเว้นระยะห่างเป็นสิ่งสำคัญและยินดีให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดของ กทม. หน่วยงานได้เสนอให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับการเหลื่อมเวลาการทำงานมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเฉลี่ยจำนวนผู้โดยสาร รวมทั้งการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการโดยสาร ได้รับผลกระทบจากการจำกัดผู้โดยสารเที่ยวและเพิ่มความปลอดภัยในการบริการมากขึ้น และขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฯ ตามมาตรการเว้นระยะห่าง “กทม.ได้ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวางแผนเพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไป อาทิ การควบคุมจำนวนผู้โดยสารให้พอเหมาะกับมาตรการเว้นระยะห่าง การพิจารณาจำกัดจำนวนผู้โดยสารก่อนเข้าใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๙)

ให้ภายในโดยสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบผู้โดยสารบริเวณสถานี การขึ้นลง จุดยืนรอ การขอความร่วมมืองดการพูดคุยและใช้โทรศัพท์ระหว่างโดยสาร รวมทั้งการดูแลผู้โดยสารในรถพ่วงเพื่อไม่ให้มีประชาชนตกค้าง อาจเพิ่มความถี่ของเที่ยว เป็นต้น” พล.ต.ท.โสภณกล่าว

คิดเชื่อทั่วโลกใกล้ทะลุ 5 ล้านคน

สำนักข่าวเอพี และรอยเตอร์รายงาน ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ล่าสุดทั่วโลกจะมีประเทศที่ 12 ที่ทำสถิติมีผู้ติดเชื้อใกล้แสนคนแล้ว หลังจาก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,550 คน ทำให้ผู้ติดเชื้อในแปซิฟิกมีอยู่ 99,483 คน

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกใกล้จะถึง 5 ล้านคนเข้าไปทุกที ช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในหนึ่งวันที่ผ่านมา 93,933 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 5,010,424 คน สหรัฐพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด 19,769 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 1,570,063 คน ตามด้วยรัสเซีย 299,941 สเปน 278,803 บราซิล 271,628 อังกฤษ 248,811 อิตาลี 226,699 ฝรั่งเศส 180,809 เยอรมนี 177,827 ตุรกี 151,615 อิหร่าน 124,603 และอินเดีย 106,475 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดรองจากสหรัฐคือบราซิล 16,260 คน ตามด้วยรัสเซีย 9,263 อินเดีย 6,147เปรู 4,550 ชิลี 3,520 ซาอุดีอาระเบีย 2,509 เม็กซิโก 2,414 อังกฤษ 2,412 และอิหร่าน 2,111 ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4,524 รายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 325,332 ราย ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลักๆมีเพียงสองประเทศคือสหรัฐ

1,519 และบราซิล 1,181 ขณะที่อังกฤษมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 จำนวน 545 ราย ผู้เสียชีวิตรวมในสหรัฐอยู่ที่ 93,500 อังกฤษ 35,341 อิตาลี 32,169 ฝรั่งเศส 28,022 สเปน 27,778 และบราซิล 17,971 ด้านผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 1,976,348 คน

ยอดตายต่อประชากรสวีเดนพุ่ง

ขณะที่มีรายงานว่าจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนื่องจากไวรัสโคโรนาของสวีเดนในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทำสถิติสูงที่สุดในยุโรป เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศ

เว็บไซต์ Ourworldinsata.org รายงานตัวเลขเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตในสวีเดนระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 6.25 รายต่อประชากร 1 ล้านคนต่อวัน เป็นค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในยุโรป และยิ่งสูงกว่าอังกฤษตามมาเป็นอันดับ 2 ที่ 5.75 รายต่อ 1 ล้านคนต่อวัน หากเทียบกับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 จำนวนผู้เสียชีวิตในสวีเดนเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรยังน้อยกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตรวมในอังกฤษ สเปน อิตาลี เบลเยียม และฝรั่งเศส ต่างพากันเข้มมาตรการปิดเมือง แต่ผู้เสียชีวิตในสวีเดนก็ยังสูงกว่าประเทศในสแกนดิเนเวียประเทศอื่นอย่างเดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ มาตรการรับมือของสวีเดนใช้วิธีเปิดกว้าง โดยโรงเรียน กวดตาการ และธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และยึดหลักความสนใจในการรักษาระยะห่างทางสังคมรวมถึงการรักษาสุขภาพอนามัยของผู้คน